



บทที่ 432

มูลนิธิ วีวี แชน์ เกิดขึ้นได้อย่างไร

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในบทสวดของลูกบทที่แล้ว ลูกเขียนถึงเบื้องหลังการก่อตั้งมูลนิธิ วีวี แชน์ ว่าทำไมลูกจึงได้พยายามนำอาหารที่เหลือจากวงจรธุรกิจไปให้ผู้ยากไร้ในสังคมเป็นภาษาอังกฤษ ในบทสวดบทนี้ ลูกขอเขียนถึงเบื้องหลังดังกล่าวเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ และเป็นเกียรติและเป็นการรำลึกถึงซิสเตอร์ Mary Walter Santer OSU และซิสเตอร์ Alice Bouchard OSU อดีตมาแมร์ผู้เป็นที่รักยิ่งของลูกที่อยู่บนสวรรค์ทั้งคู่ในขณะนี้ พระเจ้าข้า

ในปีพ.ศ. 2013 หลังจากได้ไปสร้างระบบน้ำประปาให้แก่หมู่บ้านที่ยากจนมากแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชาด้วยเงินทุนที่ดิฉันจัดหาให้ ซิสเตอร์ แมรี่ วอลเตอร์ แซนเตอร์ (Sr. Mary Walter Santer) นักบวชหญิง คณะอัครสุลิน ประจำโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนของดิฉัน ผู้ซึ่งรักดิฉันมากได้คุยกับดิฉันถึงความไม่เท่าเทียมกันในชีวิตมนุษย์ เราคุยกันถึงคติพจน์ของโรงเรียนเรา “เซอร์เวียม” (Serviam) ซึ่งมีความหมายว่า “ข้าฯ จะรับใช้” และสรุปกันว่า เราจะก่อตั้งซูปคิชนั้น (Soup Kitchen) เพื่อเป็นศูนย์ให้อาหารแก่พี่น้องคนไทยที่ต้องการอาหารเพื่อยังชีพ

ขณะที่แผนการก่อตั้งศูนย์กำลังดำเนินไปด้วยดี มาแมร์วอลเตอร์ (ชื่อที่พวกเราเรียกท่าน) ก็ล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปรับใช้พระเจ้าบนสวรรค์ ดิฉันสัญญากับมาแมร์ว่าจะไม่ลืมโครงการของเรา แต่แม้ว่าดิฉันจะเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญาเพียงใด การจากไปของมาแมร์ดูเหมือนได้ดึงความฝันของเราไปด้วย ไม่มีท่านอื่นสนใจจะดำเนินโครงการนี้ต่อกับดิฉัน แม้กระนั้นก็ดี ดิฉันยังคงเก็บคำสัญญากับมาแมร์นั้นเปรียบประดุจตั้งประกายไฟดวงเล็กๆ ไว้ ณ ก้นบึ้งของหัวใจ

หกปีต่อมา มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาตามากสำหรับชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ได้จุดให้ประกายไฟเล็กๆ ดวงนี้ลุกโผลงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ เพื่อนคนหนึ่งในหลักสูตรหนึ่งที่ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ ได้โพสต์ข้อความในวันที่ 26 กันยายน 2019 ในไลน์ของรุ่นว่าวันนั้นเป็นวันครบรอบ 2 ปีที่ประเทศฝรั่งเศสได้ประกาศให้การทิ้งอาหารตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดเป็นความผิดทางอาญา ดิฉันจึงได้โพสต์ให้เพื่อนๆ ทราบถึงคำสัญญาที่ดิฉันได้เคยให้ไว้กับมาแมร์วอลเตอร์ที่ดิฉันไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ และดิฉันก็ต้องตื่นตื่นและดีใจเป็นที่สุดเมื่อมีเพื่อนๆ จำนวนหนึ่งแสดงความสนใจจะสนับสนุนให้ดิฉันนำโครงการนี้ขึ้นมาสานฝันต่อ สองในเพื่อนจำนวนนี้ได้กลายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกับดิฉันในเวลาต่อมา



ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 เหนือความคาดหมายใดๆ ในชีวิต ดิฉันได้รับการจัดให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เป็นการส่วนพระองค์ที่สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ดิฉันได้รับคำแนะนำจากบิชอปที่ดิฉันเคารพรักให้ถือโอกาสนั้นถวายจดหมายแด่พระองค์ท่าน ทูลถึงโครงการที่จะนำอาหารที่เหลือในสังคมไปแจกจ่ายแก่พี่น้องคนไทย และด้วยความดีใจอย่างที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพระอักษรประทานพระพรมายังดิฉันและผู้ร่วมงานในโครงการนี้ ดิฉันทราบดีว่างานนี้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

สำหรับชื่อวีวี แชร์ (VV Share) Viands แปลว่าชนิดของอาหารและ Victuals แปลว่าแหล่งของอาหาร ที่นำอัศจรรย์คือตอนตั้งชื่อนี้ไม่มีใครทราบว่าคำว่า “Victuals” นั้นปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ถึง 32 บท!

มูลนิธิ วีวี แชร์ ไม่ใช่เป็นองค์กรทางศาสนาที่ขึ้นกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง และไม่แสวงหาผลกำไร วัตถุประสงค์หลักคือ การนำอาหารที่เหลือจากวงจรธุรกิจไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่ต้องการอาหารเพื่อยังชีพ กระนั้นก็ดี ด้วยความเมตตา กรุณา พระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้โดยให้คริสตสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้สポンเซอร์อันดับแรก ตลอดจนการสร้างศูนย์กระจายอาหาร (Distribution Center) ให้แก่มูลนิธิฯ

ในวันที่ 1 มีนาคม 2021 เป็นเวลากว่า 8 ปีหลังจากวันที่มาแมร์วอลเตอร์ได้ดำริการก่อตั้งซูปคิทเชน (Soup Kitchen) กับดิฉัน ล้อของมูลนิธิฯ ก็ได้หมุนเป็นครั้งแรก โดยการนำอาหารที่เหลือจากการจำหน่ายในหลายสาขาของห้าง Tops Market และต่อไป Lotus's เพื่อไปแจกจ่ายแก่พี่น้องคนไทยจำนวน 1,000 กว่าคนในชุมชนต่างๆ

ในฐานะที่เป็นคริสตชนที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสูงสุด ณ วันนี้ ดิฉันได้รักษาคำมั่นสัญญากับมาแมร์วอลเตอร์แล้ว ความฝันที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้แล้ว และองค์กรที่จะนำอาหารที่เหลือในสังคมไปแจกจ่ายแก่พี่น้องคนไทยก็ได้ก่อกำเนิดแล้ว

ลูกขอถวายชีวิตทั้งครบที่เหลือในการรับใช้พระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระเจ้าข้า

**“แบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหย นำคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยเข้ามาในบ้าน
ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวม ...
แล้วความสว่างของท่านจะขึ้นมาเหนือรุ่งอรุณ ...
ความชอบธรรมจะเดินนำหน้าท่าน
และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์จะเดินตามท่าน” อิสยาห์ 58:7-8**

อาแมน

ลูกขอพร: อดิคนนหัว

www.moving-themountain.com

